

PHẬT SỰ



CHÙA QUANG MINH

Minh Hiếu

Khóa Tu Báo Ân

Chuẩn bị một tinh thần mùa Vu Lan tu tập, một khóa tu Báo Ân được mở ra mỗi năm nhằm hướng dẫn Phật tử trì danh niệm Phật và niệm Phật chơn vọng. Năm 2003 khóa tu trong 3 ngày 7-9/8/2003 được tổ chức tại chùa Quang Minh có 150 Phật tử ghi danh tham dự gồm 50 Phật tử nội trú trong 3 ngày và số còn lại đến trước 5 giờ sáng để cùng công phu khuya. Mặc dù khóa tu rơi vào những ngày tháng cuối đông còn lạnh lẽo, những đêm giảng giáo lý, tọa đàm, thiền trà dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Phước Tấn và Đại Đức Thích Phước Thái tạo được không khí nhiều ý nghĩa và an vui khi tu tập. Khóa tu Báo Ân 2003 những Phật tử tham dự đã thể hiện tinh thần sắc son niềm tin trong chánh niệm.

Lễ Vu Lan Và Các Bác Cao Niên

Rằm tháng Bảy đã trở thành một truyền thống lễ hội của văn hóa VN cũng là dịp các bác cao niên hồi tưởng ghi nhớ tổ tiên của tình gia đình. Ngày 12/08/2003 nhằm rằm tháng 7 Hội Cao Niên Mekong đã tổ chức Lễ Vu lan và cùng sinh hoạt vui tươi của các bác trong Hội, đã có hơn 80 vị cùng đến tham dự. Theo Ông Trần Văn Quân, Hội trưởng cho biết đây là

lần thứ 3 Hội tổ chức tại chùa Quang Minh nhằm tạo được một không khí trang nghiêm cũng như những tiện nghi có được của hội trường để các Bác sinh hoạt thoải mái của ngày lễ truyền thống này. Ông Hội Trưởng cũng tỏ bày lòng cảm ơn đến sự ưu ái của Đại Đức Trụ Trì tạo nên nếp sinh hoạt này. Tiếp sau đó là buổi lễ cài bông hồng và buổi cơm chay trong tình thân ái giữa các bác cao niên và một chương trình văn nghệ bổ tui do các bác trình diễn tạo thêm niềm vui trong đời sống tuổi cao niên.

Lễ Đặt Bản xây Dựng Đại Bảo Tháp Phật Giáo Tây Tạng Tại Bendigo

Sau ngày tham dự Đại Lễ Vu Lan 17.08.2003, nhận lời mời danh dự của Ban Quản Trị xây dựng Đại Bảo Tháp của Phật giáo Tây Tạng tại Nam Bán Cầu, Hòa Thượng Thích Phước Huệ, Viện Trưởng Viện Hoàng Đạo Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan đã đến Bendigo làm lễ cầu nguyện và đặt viên đá xây dựng Đại Bảo Tháp. Với sự tham dự của hơn 100 Phật tử Úc Việt, Hòa Thượng được Ban Hợp Ca Atisha người Úc chào mừng bằng tiếng Việt qua bài hát “Kính mến Thầy”. Sau đó, Hòa Thượng cùng chư Tăng, Ni Việt-

Úc-Tây Tạng tụng kinh cầu an-kiết tường. Tiếp theo Hòa Thượng Thích Phước Huệ kéo bức màn của tám bản đồng ghi lại ngày đặt viên đá xây dựng bảo tháp. Được biết Đại Bảo Tháp được 2 vị cùng đặt viên đá là Đức Lạt Ma Sakya Trizin đến từ Ấn Độ và Hòa Thượng vị Tôn Túc Phật Giáo Việt Nam đến Úc Đại Lợi đầu tiên được dành vinh dự trong buổi lễ này. Riêng với sự tham dự của Phật tử chùa Quang Minh đã hỷ cúng gần 2,000 Úc kim và các món trang sức cùng Ban Trù Phòng Quang Minh đã thiết đãi cúng dường thọ trai trong dịp này.

Tết Trung Thu Năm 2003 tại Chùa Quang Minh

Trung Thu năm 2003 dành cho các Thiếu nhi đã được hơn 1,000 em tham dự với sự hướng dẫn của cha mẹ cùng vui với con em mình nhân dịp này, ngày 14/09/2003 từ 05 giờ chiều các em đã có mặt chơi các trò chơi đồ hình, đồ chữ, kéo dây v.v.. do GDPT Đại Bi và Đại Hỷ đảm trách. Hội trưởng đa dụng được trang trí với những lồng đèn đẹp và sân khấu dành cho Trung Thu là những phần biểu diễn võ Vovinam và các môn văn nghệ của 2 GD đã thu hút nhiều em ngày Trung Thu. Đặc biệt, kinh nghiệm từ năm trước, năm nay 2003, Ban Tổ chức đã chuẩn bị 1,500 lồng đèn và các phần quà để phát cho